

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัศมี กิ่งสีเสียด	ประธานสภา		
๒	นางทิพวรรณ ประไพศรี	รองประธานสภา		
๓	นายประยุทธ เจริญสุข	ส.อบต.ม. ๑		
๔	นายสุภาพ พึ่งกุล	ส.อบต.ม.๒		
๕	นายณรงค์ ทรงศรี	ส.อบต.ม.๓		
๖	นายทราย เอาะไรสง	ส.อบต. ม.๓		
๗	สรณ์สิริ พันทะมุย	ส.อบต.ม. ๔		
๘	นายบุญหลาย แก้วบุญ	ส.อบต.ม.๔		
๙	นายสวาด หงษ์ปัสสา	ส.อบต.ม.๕		
๑๐	นายก่อม จำนงค์ภู	ส.อบต. ม.๖		
๑๑	นายศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ	ส.อบต.ม. ๗		
๑๒	นายสันชัย กำลิ่งมาก	ส.อบต.ม.๗		
๑๓	นายไพรวรรณ์ หมื่นชนะ	ส.อบต.ม.๘		
๑๔	นายสงการณ์ ภาษา	ส.อบต. ม.๙		
๑๕	นายคำสัน ดาวช่วย	ส.อบต.ม. ๙		
๑๖	นายถวัลย์ กงชัย	ส.อบต.ม.๑๐		
๑๗	นายลำพอง ขอบังกกลาง	ส.อบต.ม.๑๑		
๑๘	นายประวัติน นาคอก	ส.อบต. ม.๑๑		
๑๙	นายแหล่ โทสุระ	ส.อบต.ม. ๑๒		
๒๐	นายอำพร กิจการ	ส.อบต.ม.๑๒		
๒๑	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภา		

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายวีระพงษ์ งามโนนทอง	ส.อบต. ม.๖		
---	-----------------------	------------	--	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ ผาบเพ็ง	นายก อบต.		
๒	นายเทียร กำราบภัย	รองนายก อบต.		
๓	นายสำเนียง พลเสนา	รองนายก อบต.		
๔	นางอุบลรัตน์ หมั่นมี	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางกุลนิษฐ์ แฉวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป		

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัศมี กิ่งสีเสียด	ประธานสภา	รัศมี กิ่งสีเสียด	
๒	นางทิพวรรณ ประไพศรี	รองประธานสภา	ทิพวรรณ ประไพศรี	
๓	นายประยุทธ เจริญสุข	ส.อบต.ม. ๑	ประยุทธ เจริญสุข	
๔	นายสุภาพ พึ่งกุศล	ส.อบต.ม.๒	สุภาพ พึ่งกุศล	
๕	นายณรงค์ ทรงศรี	ส.อบต.ม.๓	ณรงค์ ทรงศรี	
๖	นายทราย เอาะไธสง	ส.อบต. ม.๓	ทราย เอาะไธสง	
๗	นายสรณ์สิริ พันทะมุย	ส.อบต.ม. ๔	สรณ์สิริ พันทะมุย	
๘	นายบุญหลาย แก้วบุญ	ส.อบต.ม.๔	บุญหลาย แก้วบุญ	
๙	นายสวาด หงษ์ปัสสา	ส.อบต.ม.๕	สวาด หงษ์ปัสสา	
๑๐	นายก่อม จำนงค์ภู	ส.อบต. ม.๖	ก่อม จำนงค์ภู	
๑๑	นายศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ	ส.อบต.ม. ๗	ศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ	
๑๒	นายสันชัย กำลังมาก	ส.อบต.ม.๗	สันชัย กำลังมาก	
๑๓	นายไพรวรรณ หมื่นชนะ	ส.อบต.ม.๘	ไพรวรรณ หมื่นชนะ	
๑๔	นายสงการณ์ ภาษา	ส.อบต. ม.๙	สงการณ์ ภาษา	
๑๕	นายคำสัน ดาวช่วย	ส.อบต.ม. ๙	คำสัน ดาวช่วย	
๑๖	นายถวัลย์ กงชัย	ส.อบต.ม.๑๐	ถวัลย์ กงชัย	
๑๗	นายลำพอง ขอบั้งกลาง	ส.อบต.ม.๑๑	ลำพอง ขอบั้งกลาง	
๑๘	นายประวัตติ นาคอก	ส.อบต. ม.๑๑	ประวัตติ นาคอก	
๑๙	นายแท้ โทสุระ	ส.อบต.ม. ๑๒	แท้ โทสุระ	
๒๐	นายอำพร กิจการ	ส.อบต.ม.๑๒	อำพร กิจการ	
๒๑	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภา	แสง ชุ่มฉิมพลี	

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายวีระพงษ์ งามโนนทอง	ส.อบต. ม.๖	-	
---	-----------------------	------------	---	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ ผาบเพ็ง	นายก อบต.	-	
๒	นายเทียร กำราบภัย	รองนายก อบต.	เทียร กำราบภัย	
๓	นายสำเนียง พลเสนา	รองนายก อบต.	สำเนียง พลเสนา	
๔	นางอุบลรัตน์ หมั่นมี	เลขานุการนายก อบต.	อุบลรัตน์ หมั่นมี	
๕	นางกุลนิตย์ แนวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป	กุลนิตย์ แนวประเสริฐ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

นายรัศมี กิ่งสีเสียด

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ว่ามี การแก้ไข ข้อความตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง -สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

นายรัศมี กิ่งสีเสียด

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ เชิญครับ

นายลำพอง ขอบังกกลาง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ เสนอกระทู้ถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยไปวัดป่าวังทอง) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๘๔,๐๐๐ บาท เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน แต่ไม่ปรากฏในรายงานการประชุมสภา จะพิจารณาแก้ไขอย่างไรครับ

นายสำเนียง พลเสนา

รองนายก อบต. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะให้ช่างออกแบบประมาณการราคาใหม่ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายสวาด หงษ์ปัสสา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ เสนอกระทู้ถาม ดังนี้

- ๑.เรื่องโครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้งพร้อมเสริมสันฝายลำน้ำเจ้า หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการด้วยครับ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
- ๒.เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ขอความอนุเคราะห์กระสอบทรายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ
- ๓.เรื่อง การเกิดเหตุวาทภัย หมู่ที่ ๕ ประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน ๔ ราย ซึ่งได้รายงานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงแล้ว ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ
- ๔.เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน เร่งดำเนินการด้วยครับ

/นายประยุทธ์....

- นายประยุทธ์ เจริญสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอกระทู้ถาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุสีเสียด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ
- นายสำเนียง พลเสนา รองนายก อบต. ตามที่สมาชิกสภาได้เสนอกระทู้ถาม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๑.โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้งพร้อมเสริมสันฝายลำน้ำเงา หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
๒.การจัดหากระสอบทรายเพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้ว ช่างได้ประมาณการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
๓.การซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุแล้วจะดำเนินการซ่อมให้ต่อไป
๔.การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำวัสดุ อุปกรณ์ มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้ว
๕.โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีโครงการจำนวนมาก ประกอบกับช่างผู้ควบคุมงานมีเพียงคนเดียว อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน
- นายรัศมี กิ่งสีเสียด ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอกระทู้ถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีพิจารณาวันที่ ๔
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐
- ๔.๑ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐
- นายรัศมี กิ่งสีเสียด ประธานสภาฯ กล่าวว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ส่งคำขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ ๘ และโครงการขุดลอกคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ ๑๐ เนื่องจากแบบรูปรายการไม่ถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๒ โครงการ โดยงบประมาณเท่าเดิม ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ดังกล่าว
- นายสำเนียง พลเสนา เรียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ตามคำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. เดิม โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๕๙.๗๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร งบประมาณ ๔๐๗,๐๐๐.- บาท รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบ อบต. ถ้ำวัวแดง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร งบประมาณ ๔๐๗,๐๐๐.- บาท รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบ อบต. ถ้ำวัวแดง

๒. เดิม โครงการขุดลอกคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบ อบต. ถ้ำวัวแดง

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการขุดลอกคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อถนนเดิมขนาด ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และเว้นคันดินเดิม งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบ อบต. ถ้ำวัวแดง

คำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตเพิ่ม แต่งงบประมาณเท่าเดิม และหมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานเท่าเดิมแต่เพิ่มการวางท่อ จำนวน ๖ ท่อน แต่งงบประมาณเท่าเดิม

นายรัศมี กิ่งสีเสียด

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้อ่านคำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการ หมู่ที่ ๘ แล้วนั้นสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการ หมู่ที่ ๘ เป็นเอกฉันท์

นายรัศมี กิ่งสีเสียด

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้อ่านคำขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการ หมู่ที่ ๑๐ แล้วนั้นสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการขุดลอกคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ ๑๐

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการ หมู่ที่ ๑๐ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายรัศมี กิ่งสีเสียด

ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ

นายไพวรรณ์ หมื่นชนะ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ พบว่า เงินไม่เข้าบัญชีตามกำหนดเวลาดังกล่าว เกิดจากสาเหตุใดครับ

นายสงการณ์ ภาษา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ เสนอผู้บริหารแก้ไขปัญหาก็แล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ

นายประยุทธ์ เจริญสุข

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ สอบถามการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้ น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนลานว่าสมาชิกกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลงในการสูบน้ำหรือไม่

นายสำเนียง พลเสนา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง กล่าวว่า กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘๓ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงแก้ไขปัญหาโดย โอนจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงจ่ายให้ ซึ่งได้โอนงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากผู้สูงอายุท่านใดยังไม่ได้รับติดต่อเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

/นายเทียร.....

นายเทียร กำราบภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง กล่าวว่า กรณีการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
สถานีสูบน้ำบ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔ ได้มีข้อบังคับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การบริหารกิจการโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ดังกล่าว และได้งดการสูบน้ำเนื่องจากลำน้ำเจ้าแห่ง

นายสำเนียง พลเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง กล่าวว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำวัวแดงได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๐ บาท โดยชำระเป็นราย ๖ เดือน
จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกทางหนึ่ง

นายรัศมี กิ่งสีเสียด ประธานสภา กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีขอ
นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การแต่งกายชุดสุภาพเสื้อสีม่วง


เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นายแสวง ชุ่มฉิมพลี)
เลขานุการสภา อบต.ถ้ำวัวแดง


-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายประวิติ นาคอก)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายถวัลย์ กงชัย)

ขอรับรองว่าการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สภา อบต.ถ้ำวัวแดง ได้รับรองรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายรัศมี กิ่งสีเสียด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง